

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

SPRC – ขาลง อะไรๆ ก็ไม่ง่าย

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... คำกล่าวที่จั่วหัวนั้น เหนือเมฆเคยกล่าวไว้บ่อยๆ ไม่ว่าจะในห้องอบรม หรือว่า

เขียนในคอลัมน์นี้แหละ แม้ว่าหุ่นที่เป็นขาลงที่ลงมาลึกมากๆ จนอยากเข้าไปรับ หรือเข้าไปรับไว้แล้วก็ตาม บางอย่าง มันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้เสมอไป... หรือ อาจจะโดยส่วนใหญ่เสียด้วยซ้ำ ที่ตลาดขาลง หุ่นดีๆ ก็อาจจะพาลเป็นขาลงไปกับเขาด้วย แล้วหุ่นที่ลงมาลึกๆ แล้ว ต่อให้หยุดลงได้ ก็อาจจะยังไม่รู้ตัวด้วยว่า จะขึ้นหรือดิ่งกลับได้เมื่อไหร่ หรือจะดิ่งกลับได้แค่ไหน... แต่ในบางครั้ง ทางออกของการคิด หรือการได้มา ซึ่งคำตอบนั้น แม้ว่ามันจะยังไม่มันใจร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตาม แต่ก็เรียกว่า เห็นโอกาส หรือ เพิ่มความมั่นใจ ในการจะเห็นความเป็นไปได้ของการขึ้น หรือกลับเป็นขาขึ้น ได้เช่นกัน... เพียงแต่ว่า เราจะเห็นมันด้วยจาก เครื่องมือทางเทคนิคชนิดไหน แล้วเราก็ต้องมั่นใจด้วยว่า เครื่องมือทางเทคนิค ชนิดนั้น มีความสำคัญ หรือ มีนัยสำคัญในการวิเคราะห์ได้เพียงพอ... แต่ก็อย่างว่าอีกนั่นแหละครับ ทุกอย่างในตลาดหุ้น มันไม่แน่นอน หรือไม่มีอะไรที่ไว้ใจได้จริงๆ ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเช่นกัน การซื้อการขาย เป็นเรื่องของความพอใจของคน ที่อยู่ในตลาดเวลานั้น การรับความเสี่ยงของแต่ละคนก็มีไม่เท่ากัน ยิ่งข้อมูลลงใน ข้อมูลข่าวสาร แม้ในยุคนี้ จะเร็วขนาดไหน แต่ก็เชื่อว่าทุกคนจะรับได้มากน้อยเท่ากัน หรือ รับได้เร็วเท่ากัน... ดังนั้น ไม่ว่าจะมองไปใน ทิศทางไหน หรือจะทำอะไรในยามที่ตลาดเป็นขาลง ทุกอย่างมันจะดูเป็นเรื่องยากไปหมดนั่นเอง ต่างกับการที่เป็นขาขึ้น หรือช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจดี อะไรก็ง่ายไปหมด ซื้อหุ้นเล่นๆ ทิ้งๆ ไว้ ยังมีกำไรได้ง่ายๆ เลย

ดูตามเกม... จากรูปแบบการเล่น การซื้อขายในวัน เหลือเงินจะซื้ออะไรไม่บ่อยเลย แล้วยิ่ง

รูปแบบในทางเทคนิค ออกมาให้ดูว่าน่าสนใจแบบนี้ ก็ต้องดูกันหน่อยแหละว่าจะหลอกเรา หรือเอาจริง

แนวรับ : ... 10.70-10.50 (ต่ำกว่า 10.0 ถือว่า ไม่น่าใช่)

เป้าหมาย : ... 13.50-14.00 เป็นเป้าหมายของการเล่นรอบ

Price Chart...(SPRC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SPRC... จริงๆ แล้ว โครงสร้างหลักนั้น หากลองลาก Trend Line ก็จะพอมองออกกว่า แนวโน้มของการเป็นขาลง น่าจะผ่านไปแล้ว จากการทำราคาสามารถผ่านแนวต้านของขาลงมาได้... แม้ว่า รูปแบบของ MA. ระยะกลางๆ ยังไม่ยืนยันก็ตาม แต่ถ้าอ่านจากรูปแบบของราคา หรือ Price Pattern เราก็จะเห็นการเป็นรูปแบบของการกลับตัว หรือ การจบแนวโน้มขาลง แต่เงื่อนไขคือ ต้องไม่พลิกลงมาต่ำกว่า 10.0 อีกเลย หรือหากสามารถขึ้นไปยืนระดับ 11.5 ได้อย่างมั่นคง ก็อาจจะยังเป็นการยืนยัน ของการจบขาลง... ดังนั้น หากยังไม่มั่นใจ จะเล่นรอบก่อนก็ได้ สั้นๆ ก็ดูขาย 11.50 แต่ถ้ายืนได้ ก็มอง 13.5-14.0 แล้วค่อยก็ซื้อคืน